

ไทยนิยมฯ พันพีย พลังงานโดนแทรกแซง



ทวารัฐ สูตะบุตร

เนื่องจากมีกระแสข่าวการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่เดิมนำไปใช้กับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงทำให้มีการแบ่งเงินงบประมาณที่ได้จัดตั้งไว้แล้วในโครงการต่างๆ และด้วยความเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทุกกระทรวงต้องปฏิบัติตาม หลายกระทรวงจึงป็นงบบอกมาเพื่อสนองนโยบายของรัฐและให้กระทรวงนั้น ๆ มีผลงานแม้จะขัดกับเจตนารมณ์ของเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ตาม

อย่างกระทรวงพลังงาน พยายามเพินหาว่าจะหยิบโครงการ และจะโยกเงินจากตรงไหนมาช่วยได้ จึงได้ดึงเงินจากงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงตกเป็นจำเลยสังคม เกิดเป็นข้อครหาถึงว่าเข้าไปแทรกแซงกองทุนฯ จนเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ว่าเกิดจาก

การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 ต้องจัดทำตามงบประมาณรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และมีกำหนดการดำเนินการที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) สนพ.จึงช่วยทำงานเพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ของการใช้เงินกองทุน โดยจะแบ่งเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 คือ ส.กทอ. ที่จัดการรับผิดชอบกองทุนฯ งบปี 2561 ส่วนเพิ่มเติมภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” และทีมที่ 2 รับผิดชอบในส่วนกองทุนของปีงบประมาณ 2562 ที่จะต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2562 พบว่าหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดยื่นข้อเสนอ มีหน่วยงานยื่นขอรับทุนทั้งหมด 343 หน่วยงาน รวม 956 โครงการ ซึ่ง สนพ.จะทำหน้าที่รวบรวมและจัดเรียงหมวดหมู่ของโครงการเพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนตามลำดับ ซึ่งตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมกับการใช้ระเบียบใหม่เป็นปีแรก ทั้งนี้ สนพ.ยืนยันว่ากระบวนการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้